



**ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี**  
**เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) แนบท้ายประกาศนี้ มาเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ลงชื่อ

(นายชัญ แสงหิรัญภาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลี



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลสมุทรปราการ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จัดทำโดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลสมุทรปราการ

งานนโยบายและแผน  
สำนักปลัด อบต.สมุทรปราการ

๐๓๒-๔๙๓๕๒๙

## คำนำ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ถือว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของแผนพัฒนาที่ดำเนินการอยู่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะนำไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการดำเนินการ และเป็นสิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งหากไม่มีระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของแผนพัฒนา และในทางตรงกันข้ามหากมีระบบติดตามประเมินผลที่ดี จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานด้านต่างๆ สามารถสร้างระบบเพื่อที่จะนำไปสู่การปรับปรุง แก้ไข เชิงการบริหารแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปี ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบฯ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้มีการประชุมกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตรวจสอบและติดตามประเมินผลโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินงาน เพื่อการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบฯ และการจัดการแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณ์ภายนอก จึงมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขึ้น และสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เพื่อให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ ตามลำดับต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ธันวาคม ๒๕๖๕